

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เรื่อง หนังสือมอบใบการชำระหนี้

เรียน คุณ Plakorn Anuchit

อ้างถึง ลืมชื่อส่วนบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเลข

๗๗๗๗

ยอดหนี้ค้างชำระ 45,912.06 บาท

ตามที่ท่านมียอดค้างชำระหนี้ติดต่อกับทางธนาคารฯ ตามจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้น และได้แสดงเจตนา
รับผิดชอบโดยติดต่อเจรจากับบริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด เพื่อขอปรับหนี้ดังนี้

ขอลดภาระหนี้เพื่อชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 งวด จำนวน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนด
ชำระภายในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทางบริษัทฯ ได้ขออนุมัติการปรับหนี้ดังกล่าวไปยัง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับการ
อนุมัติตามที่ได้เสนอ เมื่อท่านได้ชำระหนี้ตรงตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ยอมรับ ชนคารถซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหาชน) โดย บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด ขอยืนยันว่าไม่มีภาระหนี้ค้างอีกต่อไป (ในกรณีตั้งจ่ายเป็นเช็คจะส่งผล
เมื่อทางธนาคารฯ เรียกเก็บเงินเป็นที่ยอมรับแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกรุณาแจ้งเจ้าหนี้ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ หากผิดนัดชำระ
งวดหนึ่ง งวดใด ให้ถือว่าผิดนัดการชำระหนี้ทั้งหมด ต้องชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยโดยทันที

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุธีรา สัจจวนิตย์)

ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

MAGNATE GROUP PLUS CO., LTD.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณ อนุพล จันทร์ฉาย โทร.02-8349500 ต่อ 2303 . 02-8349694

หมายเหตุ 1.อนึ่ง สำหรับหนี้อื่นใด (ถ้ามี) ที่ท่านยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท หรือที่บริษัทยังไม่มีการลดภาระหนี้ให้ท่านเป็นหนังสือ บริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการใช้สิทธิสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าของหนี้กับท่านต่อไป จนกว่าจะเสร็จชำระหนี้ โดยครบถ้วน และในกรณีที่มีการยึดทรัพย์ หรือยึดทรัพย์ของ
ท่านแล้ว ท่านต้องเป็นผู้ชำระค่าโอนการยึดทรัพย์ หรือโอนการออกเช็คหรือเช็คเงินสดโดยเด็ดขาดที่ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5
วันทำการ เพื่อให้ดำเนินการได้ทันที

2. บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าเมื่อท่านชำระหนี้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

จะขอใช้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้คงเหลือตามเช็คออกมาภายในของธนาคารหรือระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งท่านสามารถที่จะใช้เอกสารยืนยัน
การชำระหนี้เสร็จสิ้น เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆได้ตามปกติ

3. กรณีที่ท่านมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-8349500 ต่อ 3108 คุณสุธีรา สัจจวนิตย์